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กรรมาธิการผู้ไม่มาประชุม  ๔  คน  (ลาการประชุม) 
 

 เมื่อกรรมาธิการมาครบองค์ประชุมแล้ว พันเอก อภิวันท์  วิริยะชัย  รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ห้า 
ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้เชิญตัวแทนของสํานักงานตํารวจแห่งชาติเข้าชี้แจงรายละเอียดการขอรับ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖  ต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ   
ซึ่งสรุปผลการประชุมได้ ดังนี้   
 เรื่องที่พิจารณา 

มาตรา ๒๕ ส่วนราชการไม่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือ ทบวง 
• สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

มาตรา ๓๒ กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน   
• กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา 
กลุ่มที่ ๒ 
• สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
• กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ 
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ผลการพิจารณา   
 

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ           ๘๓,๕๐๑,๖๙๘,๓๐๐     บาท 
            ไม่มีรายการปรับลด    ****  *** *  -   บาท 

กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา        ๔๕๐,๐๐๐,๐๐๐   บาท 
            ไม่มีรายการปรับลด    ****  *** *  -   บาท 

กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ และ กองทุน
เพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา สรุปประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

- กรรมาธิการขอให้หน่วยงานให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนกําลังพลที่ปัจจุบันยังขาด
แคลนกําลังพลเป็นจํานวนมาก หน่วยงานแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร ปัจจุบันข้าราชการตํารวจยศนายพลมีจํานวน
เท่าใด ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนอื่นจํานวนเท่าใด ข้าราชการตํารวจยศพันตํารวจเอกพิเศษถึงพันตํารวจตรีมีจํานวนกี่
คน ได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนรวมแล้วจํานวนเท่าใด และข้าราชการตํารวจยศร้อยตํารวจเอกจนถึงร้อยตํารวจตรีมี
จํานวนเท่าไร ได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่นมากน้อยเพียงใด ขอรายละเอียดเกี่ยวกับสถิติข้าราชการตํารวจที่ถูกไล่
ออก ปลดออกเป็นรายภูมิภาค มีจํานวนเท่าใด 

- กรรมาธิการขอให้หน่วยงานให้ความสําคัญกับการจัดสวัสดิการแก่ข้าราชการตํารวจไม่ว่าจะเป็น 
สวัสดิภาพด้านรายได้และสวัสดิการด้านอื่น ๆ และให้ดูแลการโยกย้ายข้าราชการตํารวจ  การปรับปรุงโรงพักให้เป็น
สถานที่ทํางานที่ดี 

- กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตั้งสถานีดาวเทียมของสํานักงานมีการเปิดทีวีเพียงช่อง
เดียวและเป็นช่องที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างทางการเมืองมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร มีนโยบายใน 
การวางตัวเป็นกลางทางการเมืองหรือไม่ อย่างไร 

- กรรมาธิการขอให้หน่วยงานแก้ไขปัญหาตู้ม้าระบาดและบ่อนการพนันที่เพิ่มสูงขึ้นในทุกปี มีแนวทางใน
การแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างไร 

- กรรมาธิการเห็นว่าควรมีการปรับลดค่าเช่ารถยนต์ (ทดแทน) เพื่อใช้ในภารกิจงานสืบสวน สอบสวน 
ปราบปรามยาเสพติดของกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติดและเจ้าหน้าที่ตํารวจฝ่ายสืบสวนในสถานีตํารวจ 
ทั่วประเทศ ๒,๐๘๑ คัน เป็นงบผูกพัน ๕ ปี ขอรับจัดสรรปี ๒๕๕๖ จํานวน ๔๔๘,๐๒๖,๐๐๐ บาท ลงนอกจากค่าเช่าแล้ว
ยังมีค่าน้ํามันและหล่อลื่น เพราะค่าเช่าดังกล่าวไม่ได้รวมค่าเชื้อเพลิงไปด้วย หากปรับค่าเช่าลง จะทําให้เกิดความ
ประหยัดรถยนต์ดังกล่าวมีความคุ้มค่าเพียงใด มีแนวทางในการปรับเปลี่ยนจากการเช่ารถยนต์เป็นการซื้อรถยนต์ได้
หรือไม่ เพราะจะส่งผลดีทั้งรถยนต์ที่จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของหน่วยงานและค่าน้ํามันหรือค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงที่จะ
ลดลงด้วยโดยกรรมาธิการเห็นว่าหากเป็นรายการเช่ารถยนต์ใหม่ที่เริ่มเช่าในปี ๒๕๕๖ ควรขอปรับลดลงมาครึ่งหนึ่ง 

- กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการตํารวจมีหลักเกณฑ์ใน 
การจัดซื้อจัดจ้างและประมูลโครงการก่อสร้างไปยังผู้รับเหมาในแต่ละพื้นที่หรือไม่ โครงการอาคารที่ทําการและอาคารที่
พักอาศัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฏราชกุมารครบ ๖๐ พรรษา ระยะที่ ๑ ก่อสร้างที่ใด  
การดําเนินการมีความคืบหน้าถึงขั้นตอนใด มีแนวทางในการเร่งรัดการดําเนินการอย่างไร 

- กรรมาธิการสอบถามเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขและป้องกันการชิงทรัพย์ ลักทรัพย์นักท่องเที่ยว
ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที่มีความสําคัญกระทบภาพลักษณ์ของประเทศเป็นอย่างมาก หน่วยงานมีแนวทางในการแก้ไข
และป้องกันปัญหาดังกล่าวอย่างไร ควรมีการเข้มงวดกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย 

- กรรมาธิการขอให้หน่วยงานให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ปัจจุบันการระบาดของยา
เสพติดรุนแรงและมีแนวโน้มระบาดในเด็กนักเรียนและเยาวชนมากยิ่งขึ้น ขอให้หน่วยงานเข้มงวดกับปัญหาดังกล่าวด้วย 
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากรายงานการจับกุมพบว่ามีการจับกุมคดียาเสพติดประเภทต่าง ๆ เช่น เฮโรอีน มอร์ฟีน ฝิ่น กัญชา 
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ยาบ้า มีการจับกุมคดียาเสพติดหลายรายยาเสพติดที่ทําการจับได้มีปริมาณที่สูงในทุกปี แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดใช่หรือไม่ มีแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างไร 

- กรรมาธิการขอให้หน่วยงานดูแลปัญหาแรงงานต่างด้าวที่ปัจจุบันมีจํานวนที่เพิ่มขึ้นสูงมากมีแนวทาง
และวิธีการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร 

- กรรมาธิการขอให้หน่วยงานแก้ไขปัญหาการตั้งด่านที่ไม่มีความจําเป็นในบางพื้นที่การตั้งด่านขอให้เป็น
กรณีที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมจริง ๆ ทั้งนี้ กรณีที่มีการเก็บค่าธรรมเนียมรถบรรทุกที่ผ่านเข้า
ออกด่านภาคใต้ เช่น ด่านสะเดา ด่านสุไหงโกลก โดยควรเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่มีใบเสร็จรับเงินมีแนวทาง
แก้ปัญหาดังกล่าวหรือไม่ 

- เมื่อพิจารณาจากโครงการอบรมสัมมนาส่วนใหญ่เป็นการอบรมสัมมนาเรื่องอื่น ๆ แต่ไม่มีการอบรม
สัมมนาที่เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมมีแนวทางในการอบรมกรณีดังกล่าวหรือไม่ ขอให้หน่วยงานให้ความสําคัญกับ 
การบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาคและมีความเที่ยงธรรมมากที่สุด 

- จากพันธกิจของหน่วยงานในการถวายความปลอดภัยสําหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี  
พระรัชทายาท ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ฯ ถือว่าหน่วยงานเป็นหน่วยงานหลักในการถวายความ
ปลอดภัย และแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่มีผู้กระทําความผิดเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น Web site หมิ่น 
พระบรมเดชานุภาพ มีแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างไร 

- กรรมาธิการสอบถามเกี่ยวกับเงินราชการลับที่หน่วยงานขอรับสนับสนุนเหตุใดต้องขอรับสนับสนุนโดย
แยกแต่ละผลผลิต มีหลักเกณฑ์ในการนําเงินราชการลับไปใช้ในการดําเนินการใดบ้าง มีการควบคุมและตรวจสอบการใช้
เงินราชการลับอย่างไร 

- กรรมาธิการขอรายละเอียดเก่ียวกับการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 
ดําเนินการถึงขั้นตอนใด เพียงพอต่อความต้องการของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนหรือไม่ 

- จากโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้  
งบรายจ่ายอื่น โครงการบริหารจัดการศูนย์นิติวิทยาศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ จํานวน ๒๒,๒๒๔,๗๐๐ บาท  
มีแนวทางในการบูรณาการการดําเนินงานร่วมกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์หรือไม่ งบดังกล่าวมีความซ้ําซ้อนกันหรือไม่ 

- กรรมาธิการสอบถามเกี่ยวกับผลผลิต การให้บริการสุขภาพ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน  
ในการให้บริการป้องกัน ดูแล และรักษาโรคเอดส์ จํานวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีแนวทางในการดําเนินงานอย่างไร  
การดําเนินงานที่ผ่านมาสามารถป้องกันดูแลและรักษาโรคเอดส์ได้หรือไม่ อย่างไร 

- จากผลผลิตการอํานวยการจราจร งบรายจ่ายอื่น โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศการสําคัญ จํานวน ๗๗,๖๕๑,๘๐๐ บาท โครงการดังกล่าวกระทรวงคมนาคมขอรับจัดสรรเพื่อดําเนิน 
การด้วยมีความซ้ําซ้อนกันหรือไม่ มีการบูรณาการร่วมกันหรือไม่ ปีที่ผ่านมาสามารถลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
สําคัญได้มากน้อยเพียงใด มีแนวทางในการรณรงค์โครงการดังกล่าวอย่างไร 

- จากปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นของประเทศไทย มีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้น มีแนวทางในการแก้ปัญหาและ
ปราบปรามอย่างไร ขอรายละเอียดเกี่ยวกับการจับกุมการทุจริตคอรัปชั่นที่มีการจับกุมและดําเนินคดีมีจํานวนเท่าใด 

- สํานักงานตํารวจแห่งชาติ มีบทบาทเก่ียวกับการดําเนินคดีกับผู้ที่หมิ่นสถาบัน ฯ อย่างไร ซึ่งควรมี 
การดําเนินคดีในทันที เมื่อรู้ว่ามีการกระทําความผิดดังกล่าวเกิดขึ้นและมิต้องรอให้มีการร้องทุกข์กล่าวโทษ 

- ตามแผนงานพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ผลผลิต การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน หมวดงบดําเนินงาน รายการที่ ๒๒ ค่าเบี้ยประกันภัยกลุ่มข้าราชการตํารวจกลุ่มงานเก็บกู้วัตถุ
ระเบิด งบประมาณ ๑๒๓,๘๐๐ บาท เพราะเหตุใดจึงมีการจัดสรรงบประมาณให้น้อยมาก และงบประมาณด้านการ
ประชาสัมพันธ์ก็ถือว่าค่อนข้างน้อยแต่มีความครอบคลุมหลายด้าน ควรมีการเพิ่มงบประมาณการประชาสัมพันธ์มากกว่า
นี้ ท ั้งนี้ หน่วยงานควรมีสถานีโทรทัศน์ในการดําเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เป็นของตนเอง 
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- ในการจัดสรรงบประมาณเพื่อทําการฝึกอบรม รวมถึงค่าใช้จ่ายด้านการปราบปรามยุทธวิธีของตํารวจ
หรือไม่ ส่วนกรณีการจัดซื้อเสื้อเกราะ ๓A เป็นการจัดซื้อเพิ่มเติมหรือเพื่อทดแทนของเดิม และการจัดซื้อเสื้อเกราะ
ป้องกันกระสุน มีคุณภาพหรือไม ่,uสเป็กแตกต่างกับเสื้อเกราะธรรมดาอย่างไร 

- จากปัญหาทางสังคม กรณีมีเด็กเยาวชนทําการแข่งขันประลองความเร็วทางถนน มีแนวทางแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวอย่างไร ส่วนปัญหายาเสพติดที่แพร่ระบาดตามชุมชนเมืองต่าง ๆ หน่วยงานมีการป้องกันอย่างไรในช่วงที่มี
เทศกาลต่าง ๆ มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ก่อให้เกิดปัญหาการงัดแงะลักทรัพย์สินตามหมู่บ้านจัดสรร ตํารวจได้มี 
การดูแลอย่างไร ตํารวจสายตรวจที่คอยสอดส่องและตรวจตรามีจํานวนเพียงพอที่จะดูแลหรือไม่ 

- จากพันธกิจด้านการบังคับใช้กฎหมายอํานวยความยุติธรรม กรณีที่มีการจับผู้ร้ายผิดตัวแล้วมีการคุมขัง
มีการเยียวยาสภาพจิตใจและทวงถามอย่างไร ถือว่าเป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าที่หรือไม่ 

- หน่วยงานได้ทําการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันอย่างไร มีแผนป้องกัน 
การอุบัติเหตุบนท้องถนนอย่างไร เวลาที่เกิดเหตุการณ์บนท้องถนน ตํารวจสามารถไปถึงที่เกิดเหตุภายในเวลาเท่าไร  
ทันต่อเหตุการณ์อย่างทันท่วงทีหรือไม่ 

- ด้านการเช่าหรือซื้อรถยนต์ อย่างไหนจะมีความคุ้มค่ากว่ากัน เนื่องจากตํารวจมีภารกิจหลักเป็น 
งานด้านการสืบสวนสอบสวน ซึ่งน่าจะมีการเช่ารถยนต์ เพราะจะมีการเปลี่ยนรถยนต์เป็นประจํา แต่ในบางกรณี 
เช่นรถยนต์ประจําของผู้บังคับบัญชาน่าจะเช่าดีกว่า ดังนั้นการเช่าหรือซื้อรถยนต์ควรคํานึงถึงภารกิจประกอบพิจารณา
ด้วย 

- ตํารวจตะเวนชายแดน หน่วยงานดูแลอย่างไร สวัสดิการสาธารณทั่วถึงหรือไม่ กรณีที่มีตํารวจ
เกษียณอายุราชการ ซึ่งในแต่ละปีก็จะมีการเกษียรค่อนข้างมาก ทําให้ตํารวจลดลงและโดยเฉลี่ยอายุของตํารวจ 
ก็ค่อนข้างมาก หน่วยงานมีการเพิ่มตํารวจเพื่อทดแทนในส่วนที่เกษียณอย่างไร เพื่อให้สามารถดูแลประชากรได้อย่าง
ทั่วถึงและขณะนี้มีอัตรากำลังตํารวจจํานวนเท่าไร 

- ปัญหาการทุจริตสอบตํารวจชั้นประทวน หน่วยงานมีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไร จะทําการจัดสอบ
ใหม่หรือไม่ ส่วนที่มีการลักลอบเล่นการพนันมีวิธีการจัดการอย่างไร 

- งบประมาณเช่ารถยนต์ ซึ่งเป็นงบประมาณผูกพันตั้งแต่ปี ๕๗-๕๙ ทั้งหมดมีมูลค่าจํานวนเท่าไร 
- ปัญหาและอุปสรรคในการทําหน้าที่จับกุมของตํารวจมีอะไรบ้าง โดยเฉพาะการดําเนินคดีกับผู้ที่กระทํา

ความผิดฐานอุกฉกรรจ์ มีการจับกุมได้ประมาณ ๕๔% หน่วยงานมีมาตรการในการเร่งรัดจับกุมนําตัวผู้กระทําผิด 
มาลงโทษอย่างไร เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีความศักดิ์สิทธิ์ รวมทั้งคดีของกลุ่มผู้มีอิทธิพลแรงงานต่างด้าว  
มีการดําเนินการอย่างไร 

- ในช่วงที่เกิดอุทกภัยทางธรรมชาติ หน่วยงานได้รับสนับสนุนงบประมาณซึ่งเป็นงบกลาง หรือเงินกู้ตาม
พระราชกําหนดหรือไม่ และสถานีตํารวจได้รับความเสียหายเท่าไร ใช้งบประมาณซ่อมแซมจํานวนเท่าไร  
ส่วนคอมพิวเตอร์พกพกของโรงเรียนตํารวจชายแดนได้มีการปล่อยสัญญาณ WIFI หรือไม่ 

- กรณีที่ตํารวจนําผู้ต้องหาออกแถลงข่าวจะถือว่าเป็นการขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือไม่ และอาจทํา
ให้ผู้ต้องหาที่ร่วมกระทําความผิดด้วยกันรับรู้ข่าวสาร อาจหลบหนี ส่วนการจัดซื้อรถบรรทุกน้ํา ๖,๐๐๐ ลิตร เป็นการซ ื้อ
เพื่อใช้ในภารกิจด้านใด 
 

  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน        ๒๙๒,๗๐๒,๔๑๙,๕๐๐   บาท 
            ไม่มีรายการปรับลด    ****  *** *  -   บาท 

กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน สรุปประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
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- กรรมาธิการสอบถามรายละเอียดโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพาใน
กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างแยกรายจังหวัดโดยในงบดําเนินงานรายการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บแล็ต) 
สําหรับครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ อยากทราบว่าใช้เฉพาะครูที่สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ หรือไม่ 
และในเรื่องราคาของคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บแล็ต) ขอทราบราคาต่อเครื่องจํานวนเท่าใด และในแต่ละ
สถาบันการศึกษามีจํานวนราคาของเครื่องคอมพิวเตอร์ (แท็บแล็ต) ต่างกันหรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้ 
กรรมาธิการขอให้หน่วยงานชี้แจงผลกระทบต่อเยาวชนไทยในการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บแล็ต) และ
ขอให้นํางานวิจัยความผิดพลาดที่เกิดข้ึนจากการใช้แท็บแล็ตของเด็กต่างชาติ เพื่อนํามาเป็นเครื่องมือป้องกัน
ไม่ให้เกิดข้ึนกับเยาวชนไทย พร้อมกันนี้ขอให้หน่วยงานให้ความสําคัญกับพฤติกรรมของครูในการเตรียม
ความพร้อมเพื่อรองรับในการจัดทําแผนการสอนสําหรับนักเรียน 

- กรรมาธิการมีข้อห่วงใยในการติดต้ังระบบอินเตอร์เน็ตสําหรับในการใช้คอมพิวเตอร์พกพา 
(แท็บแล็ต) ในโรงเรียนและหน่วยงานจะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหากรณีคอมพิวเตอร์ (แท็บแล็ต) มีความ
เสียหายไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติและมีมาตรการเพื่อควบคุมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บแล็ต)  
ของนักเรียน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไร 

- กรรมาธิการขอรายละเอียดงบประมาณครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยตํ่ากว่า 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๒๘๘,๐๐๐,๐๐๐ และขอทราบเหตุผลและความจําเป็นในรายการค่าจ้างที่
ปรึกษาพัฒนาหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (Multimedia E-book) จํานวน ๑๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และใน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้ชี้แจง
งบประมาณค่าจัดการเรียนการสอน จํานวน ๒๕,๒๒๓,๐๗๖,๓๐๐ บาท โครงการพัฒนาครูทั้งระบบเต็มตาม
ศักยภาพ ขอให้ชี้แจงรายละเอียดเหตุผลความจําเป็นของงบรายจ่ายอื่น รายการค่าจ้างที่ปรึกษา จํานวน 
๒๒๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

- กรรมาธิการแสดงข้อคิดเห็นในเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดงบลงทุนในปีงบประมาณ 
๒๕๕๕ มีผลการเบิกจ่ายตํ่า เห็นว่าควรมีการจัดสรรงบประมาณกระจายอํานาจสู่เขตพื้นที่ต่าง ๆ ให้มากขึ้น 
และขอให้กําหนดแนวทางในการบริหารจัดการในการเบิกจ่ายงบลงทุนในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ให้รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

- ช่วงที่เกิดอุทกภัยทางธรรมชาติ หน่วยงานได้รับความเสียหายโดยประเมินเป็นจํานวนเงิน
เท่าไร และได้รับสนับสนุนช่วยเหลืองบประมาณ จากงบกลางหรือเงินกู้ตามพระราชกําหนดหรือไม่  
มีโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดได้รับความเสียหายจํานวนกี่แห่ง 

- ตามแผนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา งบประมาณ ๘๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท มีการจัดกิจกรรมอย่างไร ส่วนกรณีที่มีการ
ทุจริตเงินได้มีแผนป้องกันและลงโทษอย่างไร 

- ตามแผนงาน แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้โครงการพัฒนารูปแบบการจัด
การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ หมวดงบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนทุนภูมิ
ทายาท งบประมาณ ๑๑๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีหลักเกณฑ์การจัดสรรและรายละเอียดของโครงการเป็น
อย่างไร 

- การเดินทางของครู นักเรียน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หน่วยงานได้ดูแลอย่างไร 
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- ตามแผนงาน ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค โครงการ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน งบประมาณ ๙๔๘,๙๑๔,๘๐๐ บาท เพื่อเป็นการส่งเสริมความพร้อม
และศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่สองของนักเรียนและพัฒนาครูผู้สอนเป็น
อย่างไร 

 

กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ   ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
            ไม่มีรายการปรับลด    ****  *** *  -   บาท 

กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
สําหรับคนพิการ สรุปประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

- คณะกรรมาธิการเห็นว่าการจัดสรรงบประมาณแก่กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
สําหรับคนพิการมีความสมเหตุสมผล 

 
 

            รายการสงวนความเห็นของคณะกรรมาธิการ 
             สํานักงานตํารวจแห่งชาต ิ
                 นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายชื่นชอบ  คงอุดม, นายนคร  มาฉิม, 
นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล, 
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ําสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย, 
นายสาคร  เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ, นางนันทนา     
สงฆ์ประชา, นางสาวมัลลิกา  จิระพันธุ์วาณิช  ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติลงร้อยละ ๕ 
                 นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
ลงร้อยละ ๐.๐๑  

 
             กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา 
                 นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายชื่นชอบ  คงอุดม, นายนคร  มาฉิม, 
นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล, 
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ําสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย, 
นายสาคร  เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ, นางนันทนา     
สงฆ์ประชา, นางสาวมัลลิกา  จิระพันธุ์วาณิช  ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของกองทุนเพื่อการสืบสวน
และสอบสวนคดีอาญาลงร้อยละ ๕ 
                 นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของกองทุนเพื่อการสืบสวนและ
สอบสวนคดีอาญาลงร้อยละ ๐.๐๑  

 
           
 
 
 



 
๗

            สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                 นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายชื่นชอบ  คงอุดม, นายนคร  มาฉิม, 
นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล, 
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ําสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย, 
นายสาคร  เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ, นางนันทนา     
สงฆ์ประชา, นางสาวมัลลิกา  จิระพันธุ์วาณิช  ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงร้อยละ ๕ 
                 นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานลงร้อยละ ๐.๐๑  

 
             กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ 
                 นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายชื่นชอบ  คงอุดม, นายนคร  มาฉิม, 
นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล, 
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ําสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย, 
นายสาคร  เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ, นางนันทนา     
สงฆ์ประชา, นางสาวมัลลิกา  จิระพันธุ์วาณิช  ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการลงร้อยละ ๕ 
                 นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของ กองทุนส่งเสริมและพัฒนา
การศึกษาสําหรับคนพิการลงร้อยละ ๐.๐๑  

 
              
              เลิกประชุมเวลา ๒๑.๐๐ นาฬิกา   
 

                             นางสาวนภาพร  ก่อแก้ว ผู้สรุปผลการประชุม 
นายไชยกร  สุทโธ  ผู้สรุปผลการประชุม   

         นางสาวอนุสรา  เกื้อขํา ผู้สรุปผลการประชุม 
                        นางสาววิภาณี  สมประสงค์  ผู้บันทึกข้อมูล

                  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
                         พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 

         สํานักกรรมาธิการ  ๑ 


